

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

Online ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ดร.สิทธิพร เขาอูน	นักวิจัยควรตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องทำงานวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายของ ตนเองให้มีความทำงานวิจัย ๑ เรื่อง/ปี และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยที่เป็นสิ่งที่จะต้องทำในระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับผู้วิจัยและสถาบันด้วย
2	ผศ.จารุวรรณ กมลสินธุ์	การมีความรู้ในการค้นคว้าหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยหน้าใหม่ควร ตระหนัก ซึ่งแหล่งทุนที่รู้จักกันทั่วไปนั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ส ำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ส ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส ำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) โครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ฯลฯ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ควรมีการท ำ โครงการวิจัยขนาดย่อย ๆ ระดับภายในสถาบันมาก่อน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำเป็นโครงการพิเศษ
3	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย นักวิจัยควรศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ของแหล่งทุนที่จะขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกันไป ตามภารกิจ ของหน่วยงาน นักวิจัยควรเขียนให้ครบตามหัวข้อที่แหล่งทุนกำหนด เช่น ความเป็นมา เหตุใดจึงสนใจที่จะทำงานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ระยะเวลาที่ทำวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ พร้อมเอกสารอ้างอิง “ต้องกล้าเขียน แล้วจึงเสนอโครงการเพื่อขอทุน”

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4	อ.วิรัช กาฬภักดี	หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย เช่น สถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยงานควรกำหนดกรอบ นโยบายด้านการวิจัย พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มทีมวิจัยเพื่อร่วมกันทำงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงวิชาการรวมถึง การนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
5	อ.อัมรินทร์สุชา ทองลา	การกำหนดหัวข้อวิจัย นักวิจัยสามารถกำหนดหัวข้องานวิจัยจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น รายวิชา ที่สอน สาระความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอ่านบทความงานวิจัยอื่น ๆ หรือเรื่องที่นักวิจัยกำลัง ศึกษาในระดับปริญญาเอก การตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจน สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ไม่ซ้ำซ้อนกับ งานวิจัยที่มีอยู่เดิม จะทำให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีความน่าสนใจ

สรุปประเด็น :

1. นักวิจัยควรตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องทำงานวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายของ ตนเองให้มีการทำงานวิจัย ๑ เรื่อง/ปี
2. การมีความใฝ่รู้ในการค้นคว้าหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยหน้าใหม่ควร ตระหนัก
3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย นักวิจัยควรศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ของแหล่งทุนที่จะขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย
4. สถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยงานควรกำหนดกรอบ นโยบายด้านการวิจัย ทำงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงวิชาการรวมถึง การนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
5. การกำหนดหัวข้อวิจัย นักวิจัยสามารถกำหนดหัวข้องานวิจัยจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น รายวิชา ที่สอน สาระความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ
